
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๔  ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๖๒  

วันศุกร์ที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒   
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 ผู้เข้าประชุม จำนวน    ๒๔    คน    รายนาม ดังนี้ 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

นายวิโรจน์        โชติกลาง 

นายวิทูร           รัตนนิชาญ 

นายเนตร          พรมเรนท์ 

นายจำนงค์        ถังกระโทก 

นางไข่ขวัญ        สภุัทโรบล 

นายเวทย์          แว่นกลาง 

นายจิรพัฒน์        กริ่งกลาง 

นายบัณฑิต       นนทผ่องศรี 

นายปริญญา      เถื่อนกลาง 

นายสิทธิชัย       ฉนำกลาง 

นายกิติภูมิ        กฤตยามนตรี 

นายสายัน        อ่อนดี 

นางอรุณ         เจริญวงศ์ 

นายสมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

นางขนิษฐา     ชุติภัควัต 

นายพนัส       ด้อมกลาง 

นายสด         โรงกลาง 

นายสมหมาย  โสนกลาง 

นายไชยพร    ชะม้ายกลาง 

นางสมหวัง    ศิริมาตย์ 

นางรวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

นายฉลอง      เฉียงกลาง 

นายประจักษ์  ขุดโพธิ์ 

นางสาวจงจินต์  โจกกลาง   

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

เลขานุการสภา อบต. 

วิโรจน์      โชติกลาง 

-ลา- 

เนตร        พรมเรนท์ 

จำนงค์      ถังกระโทก 

ไข่ขวัญ      สุภัทโรบล 

เวทย์         แว่นกลาง 

จิรพัฒน์      กริ่งกลาง 

บัณฑิต      นนทผ่องศรี 

ปริญญา     เถื่อนกลาง 

สิทธิชัย      ฉนำกลาง 

กิติภูมิ      กฤตยามนตรี 

-ลา- 

อรุณ        เจริญวงศ์ 

สมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

ขนิษฐา     ชุติภัควัต 

พนัส        ด้อมกลาง 

สด          โรงกลาง 

สมหมาย   โสนกลาง 

ไชยพร   ชะม้ายกลาง 

สมหวัง     ศิริมาตย์ 

รวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

ฉลอง       เฉียงกลาง 

ประจักษ์   ขุดโพธิ์ 

จงจินต์     โจกกลาง 

ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์  



 
-๒- 

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน     ๑๙    คน      รายนาม ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

 

 

 

 

 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง 

นายชอบ  กลึงโพธิ์ 

นางสาวอรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

นางมานิดา  ธนาฒยนันต์ 

นายดนัย   วิชัยวัฒนา 

นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

นางนพภา   ยอพันดุง 

นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน

นางแสงจันทร์  พยัพกลาง 

นายภณ   วงค์ธรรมะ 

นางสาวกันยกร   พันธุ์ดี 

นางสาวปิยะพร  เรียนกิ่ง 

นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ 

นางณัฐรินี  ไชยโคตร 

นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง 

นายฉลองชัย  เสนกลาง 

นางสาวมัณฑิกา  เพียรงูเหลือม 

นางสาวดวงแก้ว  เสนกลาง 

นางสาวจริยา  เกาะม่วงหมู่ 

นายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

เลขาฯนายก อบต.โตนด 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

หัวหน้าสำนักปลัด 

รก.ผอ.กองการศึกษา 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักวิชาการเกษตร 

นายช่างโยธา 

นิติกร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักทรัพยากรบุคคล 

จพง.ธุรการฯ 

ผช.จพง.ป้องกันฯ 

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

พนักงานจ้าง 

ผช.การเงินและบัญชี 

 

สุรเทพ  ปั่นกลาง 

ชอบ    กลึงโพธิ์ 

อรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

มานิดา   ธนาฒยนันต์ 

ดนัย     วชิัยวัฒนา 

ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

นพภา    ยอพันดุง 

ธนวรรณ   เทศสูงเนิน 

แสงจันทร์  พยัพกลาง 

ภณ  วงค์ธรรมะ 

กันยกร   พันธุ์ดี 

ปิยะพร   เรียนกิ่ง 

ริสา   โปร่งสันเทียะ 

ณัฐรินี   ไชยโคตร 

กนกศรี  ศรีทองหลาง 

ฉลองชัย   เสนกลาง 

มัณฑิกา  เพียรงูเหลือม 

ดวงแก้ว  เสนกลาง 

จริยา  เกาะม่วงหมู่ 

 
 
 



-๓- 
เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

ประธานสภาฯ  - จุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ - การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันนี้มีสมาชิกฯเข้า 
เลขานุการสภาฯ ประชุมจำนวน ๒๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คนเมื่อที่ประชุม

พร้อมแล้วกระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ            
ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต.มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรียนเชิญท่านนายก 

อบต. 
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง - กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม ดังนี้     

นายก อบต. ๑.แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ๒.แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ แก้ไข เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒  เพ่ือการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติต่อไป     
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ๓.แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ปีนี้ อบต.ไม่จัดงานลอย
กระทง แต่จะจัดงานที่อาศรมสถานครูบากฤษณะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย เนื่องด้วยมีการประกวด
นางนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามนี้สืบไป  

 ๔.แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เนื่องด้วย สตง.เข้าตรวจ ก็มีข้อบกพร่องแต่ก็ได้กำชับ 
เจ้าหน้าที่ให้เน้นย้ำและให้ดำเนินการให้เรียบร้อย เช่น การบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
ก็ขอให้เป็นด้วยความละเอียด เนื้อหาครบถ้วนและชัดเจนกว่านี้ ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่แล้ว  

 ๕.แจ้งประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ก็ขอขอบคุณ รองนายกฯ รองชอบ กลึงโพธิ์ 
ที่ท่านได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพ่ือขอน้ำให้ไหลลงสระสะเดาเอน ซึ่งประสานงานได้
ดีจึงมีน้ำเพ่ิมในสระ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ  

 ๖.แจ้งประชาสัมพันธ์ งบประมาณที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบที่กันเงินเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม
ถนนนั้น อยู่ในระหว่างดำเนินการ ไม่ก่ีวันคงแล้วเสร็จเรียบร้อย 

 ๗.แจ้ง ตารางงาน ภายใน อบต. ดังนี้ 
  ๑.การแข่งขันกีฬาภายใน อบต.โตนด  ทาง อบต.ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน

ขึ้น เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๒ ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ใช้งบประมาณ เพ่ือ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรักสามัคคีและมีสุขภาพที่แข็งแรง ต่อไป 

 
 
 



-๔- 

  ๒.การทำความสะอาดในหมู่บ้าน โดยจะมีการนำเจ้าหน้าที่ออกพัฒนาหมู่บ้าน จะ
เริ่มดำเนินการ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  ระยะดำเนินการ ประมาณ ๑๒ อาทิตย์ 
ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ใช้งบประมาณ  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านสะอาด ต่อไป 

ประธานสภาฯ - งานวันลอยกระทง ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือกับทางหมู่บ้าน
ด้วย 

 - การทำความสะอาดหมู่บ้าน ก็อยากให้ช่วยกันพัฒนาก่อนวันลอยกระทง  ให้แต่งกาย     
ชุดจิตอาสา    

มติที่ประชุม              - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 
   - รายงานการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒   
      เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง  
   ตำแหน่ง ประธานสภาฯ)  
   - รายงานการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่  ๒  ประจำปี ๒๕๖๒   
      เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง  ๒๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง  
   ตำแหน่ง ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ - เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่อง พิจารณาการต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถ 

ประธานสภาฯ -ในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่าน นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ   
ไดร้ับทราบต่อไป  

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายสุรเทพ ปั่นกลาง นายก       
นายกอบต.  อบต. สืบเนื่องมาจาก อาคารสำนักงานใหม่ นั้น แบบอาคาร ไม่มีห้องเก็บเอกสารและวัสดุ

อุปกรณ์ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้เกิดการค้นหายุ่งยาก ผู้บริหารจึงพิจารณา
แล้วว่าอยากทำห้องเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือความเป็นระเบียบ จึงมีความคิดเห็น
อยากปรับปรุงโรงจอดเป็นที่เก็บเอกสาร แต่เนื่องจากงบประมาณยังไม่มี จึงจะขออนุญาต
ทางสภาแห่งนี้ไว้ก่อน เมื่อมีงบประมาณเพียงพอในการทำก็จะรีบดำเนินการ  

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ - ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  การปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บเอกสาร 
ปลัด อบต. และวัสดุอุปกรณ์ จะให้กองช่างดำเนินการสำรวจและทำประมาณการไว้ เพ่ือรองบประมาณ

ในการจัดทำ แต่ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งนี้เพ่ือขออนุญาตในการปรับปรุงโรงจอดรถ 
ไว้ก่อนด้วยว่าตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณ ถ้ากรณีมีงบประมาณได้การดำเนินการ  



-๕- 

ก็จะได้ดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเรียกประชุมอีกครั้ง  และเนื่องจากการเก็บเอกสารต้อง
ใช้เวลาในการเก็บ เช่น เอกสารด้านการเงินการคลัง ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และเก็บไว้
อย่างน้อย ๑๐ ปี ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการทำห้องเก็บเอกสาร และการเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
เช่น แผงกั้น กรวย อุปกรณ์ทางด้านการเกษตรต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นที่เรียบร้อยและไม่เกิดการ
สูญหายด้วย  

นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน -กระผมนายสมศักดิ์  ดอกทุเรียน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖  ขออนุญาตสอบถาม ที่ว่ารอ 
    ส.อบต.ม.๖ งบประมาณ รองบประมาณจากส่วนไหน 
นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ -งบประมาณตัวนี้ อาจจะรอใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรอดูว่างบประมาณที่ตั้งไว้ใน 
   ปลัด อบต. ข้อบัญญัติฯ มีส่วนไหนเหลือเพ่ือที่จะโอนงบประมาณมาจัดทำได้หรือไม่  
ประธานสภาฯ  -การทำห้องเก็บเอกสาร โดยการปรับปรุงโรงจอดรถของสำนักงาน แล้วพนักงานหรือผู้

ติดต่อราชการจะจอดรถท่ีไหน ก็ขอให้วางแผนการดำเนินการไว้ด้วย 
นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ - จะดำเนินการจัดหาที่จอดรถใหม่ เนื่องด้วยเดี๋ยวรถกระเช้ามา ก็จะได้ดำเนินการออกแบบ 
  ปลัด อบต. โรงจอดรถใหม่ เนื่องด้วย อบต.มีรถหลายคัน เช่น รถขยะ รถกระเช้า รถกระบะอีก ๓ คัน ก็

ต้องวางแผนและออกแบบอีกครั้งหนึ่ง 
ประธานสภาฯ -ตามที่เราได้ซักถามและปรึกษาหารือกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  มีท่านสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามแล้ว  ที่ประชุมแห่งนี้ อนุญาตให้ปรับปรุงโรงจอดรถ เป็นที่เก็บ

เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ หรือไม่ 
มติที่ประชุม -มติที่ประชุม อนุญาต ให้ดำเนินการได้ 
 

 เวลา   ๑๒.๐๐  น.  พักการประชุมรับประทานอาหาร 

 เวลา   ๑๓.๐๐  น.  เริ่มประชุม 

 

ระเบียบวารที่ ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายเนตร พรมเรนท์ -เนื่องจากถนนเกิดปัญหาหนัก ซอยไปโรงเรียน/ซอยไปโรงงาน เนื่องด้วยฝนตกถนนลื่นหนัก 

ส.อบต.ม.๑  มากรถไม่สามารถวิ่งได้ ก็ขอให้ผู้บริหารช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย 

นายเวทย์  แว่นกลาง -ขอสอบถามเรื่อง สระสะเดาเอน การที่ใช้แบ๊คโฮ ลงไปขุดลอกสระน้ำ ทำไมไม่เอาคัน 

ส.อบต.ม.๒  ออกไปด้วย ขอสอบถามเนื่องด้วยประชาชนถามกระผมมา 

 

 



-๖- 

   -การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ก็ขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วย เนื่องจากท่านผู้บริหาร

   บอกให้รอรถกระเช้า ก็รอนานแล้ว ก็ยังไม่เห็นมาอยากให้ท่านแก้ไขให้ด้วย  

นายจิรพัฒน์ กริ่งกลาง -ขอขอบคุณท่าน รองชอบ ที่ช่วยประสานงานจัดหาแหล่งน้ำมาเพ่ือให้ไหลลงสระน้ำเพ่ือให้ 

ส.อบต.ม.๓  ประชาชนได้ใช้น้ำกันอย่างเพียงพอ 

   -เรื่องถนน มีเสียงจากประชาชนมาว่าไม่ค่อยพอใจ เนื่องจากการการซ่อมแซมถนนมันไม่ 

   เสมอ มันเป็นต่างระดับกันมาก อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้  ขอให้ตรวจสอบด้วย 

นายกิตภิูม ิกฤตยามนตรี – เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างก็ขอให้ช่วยเร่งรัดซ่อมแซมให้ด้วย 

ส.อบต.ม.๕ 

นายสมศักดิ์  ดอกทุเรียน -เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างก็ขอให้ช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วย 

ส.อบต.ม.๖  -ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารที่ได้เอาดินไปลงถนนเพ่ือการเกษตรให้ครับ 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ดังนี้ 

นายก อบต.  ม.๑  ก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ ม.๑ เขียนแบบร้องทุกข์ ให้ด้วย เพื่อจะหา 

   งบประมาณซ่อมแซมให้ และได้วางแผนจะดำเนินการให้กองช่างได้ออกสำรวจและขอรับ

   การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด ต่อไป  

   -ช่วงบ้านนายระไว ก็จะไปดำเนินการซ่อมแซมให้ ซอยบ้านหมอยาง รถเก๋งไม่สามารถวิ่งได้ 

   ก็ขอดูรายละเอียดจะรีบหางบประมาณไปดำเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วน 

   - ม.๒  การขุดลอกสระสะเดาเอน การขุดลอกท้ังหมดต้องใช้งบประมาณเยอะ ก็เลยขุดลอก

   เพ่ือให้น้ำไหลมาหาหัวกะโหลกปั้มน้ำเพ่ือดึงน้ำขึ้นถังได้ ได้วางแผนการขุดเพ่ือการไหลของ

   น้ำ เนื่องด้วยจำกัดด้วยงบประมาณ เกาะกลางน้ำถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็จะดำเนินการ

   ขุดออกให้แต่ถ้าไม่ขุดก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเป็นเกาะกลางน้ำเพ่ือเป็นแหล่งออกกำลังกาย

   หรือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่อไป เพราะเรามีกองทุนพัฒนาพลังงาน ก็จะทำการขอรับการ

   สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการเพื่อนำมาพัฒนาต่อไปได้ 

   ม.๓ รถกระเช้าก็อยู่ในช่วงดำเนินการใกล้ได้มาใช้แล้ว  เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้

   ทุกหมู่สำรวจว่ามีจำนวนกี่จุด และแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่งเรื่องให้กองช่าง และจะได้ให้กอง

   ช่างลงไปสำรวจเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมต่อไป 

   -การซ่อมแซมถนน ม.๓ ที่ต่างระดับกันนั้น ได้ออกไปตรวจสอบแล้ว ผู้รับเหมายังไม่ส่งมอบ 

   งาน จึงได้ให้กองช่างดำเนินการและแจ้งผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ช่วยตรวจสอบดูให้ และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่าน 

   ช่วยตรวจสอบให้และช่วยแจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

 



-๗- 

ประธานสภาฯ  - ขอฝากเรื่องขุดสระสะเดาเอน เป็นไปได้อยากให้คันออก  และฝากเน้นย้ำสมาชิกสภาฯทุก

   ท่านเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้ 

    ๑.งานวันลอยกระทง  ในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ  วัดครูบากฤษณะฯ 

    ๒.การทำความสะอาดหมู่บ้าน 

    ๓.โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโตนด  จะดำเนินการแข่งกีฬา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

    ๒๕๖๒ ณ  วัดบ้านโตนด 

   -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

   -มีสมาชิกสภาฯ สอบถามเรื่องการศึกษาดูงานมา ก็ขอให้คณะผู้บริหารนำไปพิจารณาด้วย 

   -มีท่านใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายชอบ กลึงโพธิ์ -ขอรายงานสถานการณ์น้ำ ได้ประสานงานขอน้ำจากเขื่อนข่อยงาม ซึ่งจะปล่อยน้ำมาให้  

รอง นายก อบต.  และขออนุเคราะห์จากเขื่อนกันผม ก็จะปล่อยน้ำมาให้อีก ก็คาดว่าปริมาณน้ำคงเพียงพอ 

   สามารถใช้ได้ตลอดปี  

ประธานสภาฯ  -ต้องขอขอบคุณ ท่านรองชอบ ที่ช่วยประสานงานเพ่ือจัดหาน้ำมาลงสระ เพ่ือให้ประชาชน

   ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ 

   -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือเพ่ิมเติม หรือไม่ 

มติทีป่ระชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความ 

   ร่วมมือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 

   ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐ น.   

 
 
                       -ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์-    ผู้บันทึกการประชุม 
                    (นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                          -เวทย์   แว่นกลาง- 
                                 (นายเวทย์   แว่นกลาง) 
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๒   



-๘- 
 

                                      -สายัน   อ่อนดี- 
                      (นายสายัน   อ่อนดี) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๕ 

                      -ประจักษ์    ขุดโพธิ์- 
                                (นายประจักษ์    ขุดโพธิ์)    
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู ่ ๑๑    
 
 
         รับรองรายงานการประชุม      
   
          - วิโรจน์  โชติกลาง- 
        (นายวิโรจน์  โชติกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 


